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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ป พ.ศ. 2564 

ครั้งท่ี 10/2564  วันจันทรท่ี  8  พฤศจิกายน  2564  เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

ณ หองประชุมหมอเมืองนาน  ช้ัน 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 
 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นายวรินทรเทพ เช้ือสำราญ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน  ประธาน 

2. นายดิเรก  สุดแดน   นายแพทยเช่ียวชาญ (ดานเวชกรรมปองกัน) 

 3. นายกมล    เศรษฐชัยยันต  ทันตแพทยเช่ียวชาญ (ดานทันตสาธารณสุข) 

 4. นายนิยม  ศิร ิ   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 

 5. นางจินตนา  จันทรดี   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

6. นายณัชชภัทร  พานิช   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการพิเศษ 

7. นางพรพิมล  หลาปงเมือง  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคติดตอ 

8. นายอานันต  ศิร ิ   หัวหนากลุมงานบริหารทรัพยากรบุคคล 

 9. นางวรางคณา  เศรษฐชัยยันต  หัวหนากลุมงานทันตสาธารณสุข    

10. นายถนัด  ใบยา   หัวหนากลุมงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ 

11. นางสาวสุนียพร ถีจันทร   หัวหนากลุมงานกฎหมาย 

12. นางสาวสุมาลี ซุยหาญ   หัวหนากลุมงานสงเสริมสุขภาพ 

13. นายสุระพงษ   สิทธิชัย   หัวหนากลุมงานอนามัยส่ิงแวดลอม 

14. นางสาวอุบลรัตน จันตะโมกข  หัวหนากลุมงานควบคุมโรคไมติดตอฯ 

15. นางนฤมล  สวัสดิผล  หัวหนากลุมงานพัฒนายุทธศาสตรสาธารณสุข 

16. นายแชน   อะทะไชย  หัวหนากลุมงานการแพทยแผนไทยฯ 

17. นางเจริญลักษณ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหนากลุมงานคุมครองผูบริโภคฯ 

18. นางกิ่งดาว  โพธสุยะ   (แทน) หัวหนากลุมงานประกันสุขภาพ 

19. นายวิสิทธิ์  มารินทร   หัวหนาสำนักเลขานุการและอำนวยการ 

20. นางสุน ี  ตันติตระการวัฒนา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

 21. นายนรินทร  ฉินตระกูลประดับ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00  น.  

 นายวรินทรเทพ  เช้ือสำราญ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน ประธานในท่ีประชุมกลาวเปดการประชุมและ

ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงในท่ีประชุมทราบ   

1. การตรวจเยี่ยมของผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี ๑ และคณะ ในวันท่ี ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน 

๒๕๖๔ ซึ่งเปนการตรวจเยี่ยมจังหวัดครั้งแรกหลังจากมารับตำแหนง ซึ่งจะมาทำความรูจักพื้นท่ีและพบผูบริหารระดับ

จังหวัด/อำเภอ รายละเอียดตามกำหนดการท่ีแจงในท่ีประชุม 

2. การประชุม สป.สัญจร ภาคเหนือ วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล โฮเต็ล แอนด คอนเวนช่ัน 

จังหวัดพิษณุโลก โดยใหจังหวัดในเขต ๑,๒,๓ นำเสนอ ๒ ประเด็น คือ 
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-มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมดวยสุขภาพดีวิถีใหม (Living with COVID-19) : มาตรการรองรับการเปดเมือง 

สุมเลือก สสจ.๑ แหง นำเสนอ  

-มาตรการความปลอดภัยในโรงพยาบาล (Covid Free Setting) สุมเลือก รพศ.,รพท. ๑ แหง นำเสนอ 

๓. บุคลากรสาธารณสุข ท่ีเดินทางไปจังหวัดเส่ียง ๒๗ จังหวัด ใหกลับมาตรวจ ATK และรายงานใหผูบริหารทราบดวย 

๔. นายวิบูรณ  แววบัณฑิต  ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนง ผูวาราชการจังหวัดนาน  

4. นพ.กนก พิพัฒนเวช  ไดรับการแตงต้ังเปนผูชวยผูอำนวยการเขตสุขภาพท่ี ๑ รับผิดชอบงาน  CIO/CFO/ TB/  

Falling 

5. การปฏิรูปเขต ประเด็น ๓๐ บาทรักษาทุกท่ี นำรองท่ีลานนา 2 (จังหวัดลำปาง แพร นาน) สิทธิ UC ไปรักษาใน 

รพ.ในลานนา ๒ ได ซึ่งคณะทำงานอยูในระหวางหารือเรื่องระบบ service  finance   

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

วาระของรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน  

นพ.ดิเรก  สุดแดน แจงเรื่องการปรับเปาหมายวัคซีน รอยละ ๗๐ เปนรอยละ ๘๐ ขอฝากทีมเรงรัดดำเนินการดวย 

นายนิยม  ศิริ รายงานความกาวหนาการจัดซื้อจัดจาง งบลงทุน COVID-19  ดังนี้ 

1. การปรับปรุงหอพักผูปวย รองรับผูปวยติดเช้ือ COVID-19 โดยวิธี e-bidding ท้ัง 7 แหง ตรวจรับและสงเบิกแลว 

จำนวน 3 แหง คือ รพ.ทุงชาง , รพ.บานหลวง , รพ.นาหมื่น จะเสร็จภายในเดือน พ.ย. 64 อีก 4 แหง คือรพร.ปว , 

รพ.สองแคว , รพ.เชียงกลาง , รพ.แมจริม   

2. การปรับปรุงหอพักผูปวย รองรับผูปวยติดเช้ือ COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง สงเบิกครบท้ัง 4 แหง คือ  

รพ.เฉลิมฯ , รพ.ทาวังผา , รพ.นานอย , รพ.สันติสุข  

3. การปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับหองทันตกรรม โดยวิธี e-bidding ท้ัง ๙ แหง  

   -สงเบิกเงินแลว 2 แหง คือ รพ.ทุงชาง , รพ.เวียงสา  

   -อยูระหวางดำเนินการ 2 แหง คือ รพร.ปว , รพ.นานอย 

   -รอสงมอบงาน 4 แหง  คือ รพ.บานหลวง , รพ.สองแคว , รพ.แมจริม , รพ.ทาวังผา 

   -รอผลการพิจารณาอุทธรณ ๑ แหง คือ รพ.สันติสุข 

๔. การปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับหองทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ท้ัง ๒๒ แหง ตรวจรับ

งานและสงเบิกแลว 

ประธาน - เงินกูรอบใหมกำลังจะมา ขอใหดำเนินการรายการเดิมใหเรียบรอย 

           - เรื่องอุทรณ ตองพิจารณาดีๆ เปนเสมือนดาบ๒คม คนท่ีจะวินิจฉัยจะตองเปนหัวหนาสวนราชการ ไมใช 

หัวหนาหนวยงานยอย ผูใหขอแนะนำตองพิจารณาใหถ่ีถวนดวย อำนาจจัดซื้อจัดจางเปนอำนาจของผูวาราชการ

จังหวัด หากมีขอสงสัยใหหารือไปยังสำนักงานจังหวัด/สำนักงานคลังจังหวัด กรณีนี้ถือเปนกรณีศึกษาท่ีตองเรียนรูดวย 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 9/2564 เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2564  

ฝายเลขานุการ ไดนำรายงานการประชุมแนบบันทึกขอความแจงเวียน และวางไฟลท่ีเวปไซด ของ สสจ.นาน   

-ไมมีคณะกรรมการแจงแกไข- 

มติท่ีประชุม   รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามความกาวหนาในการดำเนินงาน คร้ังท่ี 9/2564  

3.1 ความกาวหนาการเปดศูนยสงเสริมสุขภาพแผนไทย สสจ.นาน  

นายแชน  อะทะไชย แจงความกาวหนาของการดำเนินงาน ดังนี ้

-สถานท่ี ใชหองชมรมขาราชการบำนาญ สสจ.นาน วางแผนปรับปรุง จัดหาวัสดุครุภัณฑ โดยใชงบประมาณจาก

กองทุนภูมิปญญาการแพทยแผนไทย และเงินบำรงุ สสจ.นาน 

-ประชาสัมพันธผานชองทางท่ีหลากหลาย  

-การสรรหาผูชวยแพทยแผนไทย ๓ คน  

-การบริหารจัดการงบประมาณ โดย รพ.ภูเพียง เปน รพ.แมขายในการจัดเก็บรายได ไดประชุมหารือรวมกับกลุมงาน

ทันตสาธารณสุข งานการเงิน และกลุมกฎหมาย เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติตอไป 

-วางแผนเปดศูนยฯ ในเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔ หากดำเนินการไมทัน จะเปดในเดือนมกราคม 2565 

ขอเสนอแนะจากท่ีประชุม 

-การสรรหาผูชวยแพทยแผนไทย ในระยะแรกควรใหมาทำงาน pass time กอน   

-การจัดการดานการเงิน ตองศึกษาจาก รพ.ท่ีมีประสบการณในการใหบริการ เชน รพ.ภูเพียง รพ.ทาวังผา การบริการ

ตองใหประทับใจตอผูมารับบริการ การเบิกจายท่ีถูกตองตามระเบียบ  สวนสิทธิ์อื่นๆ ใชตามสิทธิ์  

ลูกคา ควรเริ่มใหบริการในกลุมเจาหนาท่ี สสจ./ ขาราชการกอน   

-หนวยบริการรวม ตองข้ึนกับแมขาย (รพ.นาน) ซึ่ง สปสช จะไมใหข้ึนทะเบียนของหนวยบริการรวม  

มติท่ีประชุม  รับทราบ มอบกลุมงานการแพทยแผนไทยฯ วางแผนดำเนินการตอไป  
 

๓.๒ ความกาวหนาการบริหารจัดการดานพัสดุและปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน   

นายนิยม  ศิริ  รายงานความกาวหนาการบริหารจัดการดานพัสดุและปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน   

-บริเวณหองประชุมเดิม จัดใหเปนท่ีเก็บของกลุมงาน คบส. อวล. ควบคุมโรคติดตอ และยุทธศาสตร เนื่องจากสะดวก

ในการเบิกจายส่ิงของ   

-ช้ัน 2 เก็บเอกสาร/วัสดุกลุมงาน ซึ่งไดจัดสรรพื้นท่ีเรียบรอยแลว  

-ดานหลังอาคารพัสดุเดิม ยังดำเนนิงานไมเสร็จ ซึ่งจะไดเรงรัดดำเนินการใหแลวเสร็จตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

4.1. การบริหารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2565   

นางนฤมล  สวัสดิผล  แจงการบริหารงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ ๒๕๖5   ดังนี้ 

-ภาพรวมจังหวัดนาน ไดรับแจงงบดำเนินงานท้ังป ในวงเงิน  3,260,900 บาท (ลดลงรอยละ ๖๐)  

ซึ่งได (ราง) การจัดสรรงบประมาณเปนประเภทตางๆ ดังนี ้

 1) คาใชจายข้ันต่ำใน สสจ. เปนเงิน 1,112,600 บาท 

 2) คาเบ้ียเล้ียง  เปนเงิน  500,000 บาท 

 3) แผนงาน/โครงการ  เปนเงิน  800,000 บาท 

 4) สนับสนุนคาใชจายข้ันพื้นฐาน เปนเงิน  750,000 บาท 

 5) คงเหลือ 98,300 บาท  
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 แผนงาน/โครงการ ของกลุมงานตางๆ ท่ีเสนอของบประมาณมาท้ังหมด 68 โครงการ รวมเปนเงิน 

1,285,016.34 บาท จึงขอใหกลุมงานปรับแผนงานใหอยูในวงเงิน 800,000 บาท จึงจะทำหนังสือแจงจัดสรร

งบประมาณดังกลาว   

สวนคาใชจายข้ันพื้นฐาน ขอปรับลดลง รอยละ 60 เปนเงิน 916,600 บาท ดังนี้ 

 1) คาจางเหมาพนักงานทำความสะอาด 2 แหง จำนวน 4 คน ๆละ 10,750 บาท*12 เดือน เปนเงิน 

516,000 บาท 

 2) คาจางเวรยาม 2 แหง ๆละ 1 คน ๆ ละ 10,250 บาท *12 เดือน เปนเงิน 246,000 บาท 

 3) คาน้ำมันเช้ือเพลิง  เปนเงิน 100,000 บาท 

 4) คาซอมยานพาหนะ ในป 2565 ชะลอไวกอน  

 5) คาเบ้ียประกันรถยนตราชการ  เปนเงิน 11,000 บาท 

 6) คาเก็บขยะท้ังป เปนเงิน 3,600 บาท 

 7) คาถายเอกสาร เปนเงิน 20,000 บาท 

 8) คาซอมแซมสำนักงาน เปนเงิน 20,000 บาท 

  ไมรวมคาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก สำหรับไปราชการ จัดสรรแยก 500,000 บาท 

ขอเสนอเพือ่พิจารณา  

 งบเฉพาะตามวัตถุประสงค  ไดแก งบอุดหนุน หนอนพยาธิ , พยาธิใบไมตับ , ยาเสพติด ขอใหพิจารณาจัดสรร 

งบประมาณใหกับกองกลาง ของสสจ.นาน ดังนี้ 

รายการ งบหนอนพยาธ ิ งบพยาธิใบไม ยาเสพติด 
1. คาเบ้ียเล้ียง กันไวสำหรับกลุมงานตนเอง ระบุรหัสงบของตนเอง 
2. คาวสัดุสำนักงาน / วัสดุคอมพิวเตอร / วัสดุงานบาน   50,000 บาท 50,000 บาท 50,000 บาท 
3. วัสดุเช้ือเพลิง 50,000 บาท 50,000 บาท 100,000 บาท 

 

ขอสั่งการ : ใหยึดหลักการ Lean ปรับรูปแบบการทำงานใหม มากกวาการประหยัดทรัพยากรท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

โดยการลดส่ิงท่ีไมเกิดมูลคาหรือ Waste ทำใหความสูญเปลานอยลง  

 การขยายหมอแปลงไฟฟา อาคารหลังใหม ใชงบ ๔๔๙,๘๓๕.๗๑ บาท ซึ่งกลุมงานพัฒนายุทธศาสตรฯ ไดทำ

เรื่องของบเหลือจาย ป ๒๕๖๕ ไปยัง กบรส.จำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และมอบกลุมงานบริหารท่ัวไปศึกษาการขยายหมอแปลงไฟฟา  
 

4.2  การเตรียมรับการตรวจเยี่ยมของผูตรวจราชการฯ เขตสุขภาพท่ี 1 และคณะ 

นางนฤมล  สวัสดิผล  การเตรียมรับตรวจเยี่ยม และรับฟงการมอบนโยบาย โดยผูตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุขเขตสุขภาพท่ี 1 ในระหวางวันท่ี 14-15 พฤศจิกายน 2564  

 - ผูตรวจราชการเขตสุขภาพท่ี 1 เย็นวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 

 - วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2564  ภาคเชา รับฟงการมอบนโยบายจากผูตรวจราชการ ณ หองประชุมหมอเมืองนาน  

    ภาคบาย คณะตรวจเยี่ยมเดินทางไป อ.ปว ฃ 

    ภาคบาย คณะกรรมการประชุมเขต ประชุมตอท่ีหองประชุมหมอเมืองนาน 

 - วันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 เดินทางกลับ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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4.3 การถายโอนภารกิจ ของ สอน./รพ.สต. ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดนาน  

นางนฤมล  สวัสดิผล  เสนอความกาวหนาของการถายโอนภารกิจ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา  

นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ใหแก องคการบริหารสวนจังหวัดนาน ดังนี้ 

-ผลการสำรวจความเห็นการสมัครใจถายโอนภารกิจ ณ วันท่ี 7 พฤศจิกายน 2564  รพ.สต. สมัครใจ 79 แหง  (จาก

จำนวน 121 แหง) สสช. สมัครใจ 9 แหง (จากจำนวน 23 แหง)    

- การถายโอนงบประมาณ สอน./รพ.สต. ท่ีถายโอนไป อบจ. ยังคงสถานะหนวยบริการลูกขายของโรงพยาบาลแมขาย

เดิม และสิทธิ์ UC ยังไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตามหลักเกณฑ  

-เงื่อนไขการถายโอนบุคลากร 

กรณีบุคลากรสมัครใจโอนยาย กรณีบุคลากรไมสมัครใจโอนยาย 
1. ขาราชการสามารถโอนยายในตำแหนงและอัตราเดิม 
2. ลูกจางท่ีมีสัญญาจางผูกพัน ใชงบ อบจ.นาน หรือเงิน
บำรุงตอเนื่อง 
3. สิทธิประโยชน ความกาวหนาเหมือนเดิม ไมต่ำกวาเดิม 
4. ผอ.รพ.สต. ท่ีประสงคจะดำรงตำแหนงสายอำนวยการ
หรือสายบริหารตองสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑของ 
อบจ. 

1. ขอสับเปล่ียนไปดำรงตำแหนงอื่นท่ีวางของสวน
ราชการเดิม หรือยายไปดำรงตำแหนงทดแทนใน
สวนกลาง 
2. ขออยูชวยราชการใน อบจ.นาน เพื่อศึกษาเรียนรูและ
สรางความคุนเคยในการปฏิบัติงานรวมกับ อบจ.นานกอน
การตัดสินใจ ไมเกิน 1 ป 

ประธาน  การเตรียมความพรอม ของ สสจ.นาน คือ จะทำงานตออยางไร กลไกการกำกับ หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ 

คปสอ. (รพช./สสอ.) ชวงนี้ตองออกแบบใหชัดเจน  หนวยท่ีทำหนาท่ีดานบริการ (สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค 

รักษาพยาบาล และฟนฟูสภาพ) ตองมาทบทวนการทำงาน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

4.4 ภารกิจกลุมงานท่ีจะดำเนินการในเดือน พฤศจิกายน 2564  

นางสาวอุบลรัตน  จันตะโมกข  แจงการเตรียมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะ

เสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดนาน ในวันท่ี 21 มกราคม 

2565 โดยมีผูแทนสำนักงานในพระองคฯ สำนักพระราชวัง  จะลงพื้นท่ีติดตามผลการดำเนินงาน การเตรียมความ

พรอมในการรับเสด็จฯ วันท่ี 9 ธันวาคม 2564  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 

5.1 แนวทางการนิเทศงาน คปสอ. ประจำปงบประมาณ 2565   

นางนฤมล  สวัสดิผล  เสนอ (ราง) แนวทางการนิเทศงาน คปสอ. ประจำปงบประมาณ 2565  ประเด็นการนิเทศ

งาน 12 ประเด็น ตามแผนยุทธศาสตร 4 E โดยมีรองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดนาน เปนหัวหนาทีมในการออก

นิเทศ คปสอ. ตามแผนการออกนิเทศงาน ในชวงเดือนธันวาคม 2564 – มกราคม 2565 จะมีการประชุมเตรียม

ความพรอมของทีมนิเทศจังหวัดในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 นี้   

ประธาน ใหขอเสนอแนะ แผนปฏิบัติการของ คปสอ.ท่ีสงมาใหประเมิน Implement กระบวนการดำเนินงาน  รอบท่ี 

2 เปนการประเมินผลงานตามตัวช้ีวัด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่นๆ 

6.1 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน ครั้งท่ี 11/2564 วันจันทรท่ี 13 

ธันวาคม 2564  เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น.  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

6.2  การจัดสรรบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในหนวยงานสาธารณสุขจังหวัดนาน 

นายอานันต  ศิริ  เสนอเรื่องการสรรหาบุคคล เพื่อปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน  ดังนี ้

1. รับสมัครลูกจางช่ัวคราว (จางเหมาบริการ) ตำแหนง พนักงานขับรถยนต จำนวน 1 อัตรา วันท่ี 8-12 พ.ย. 64 

2. รับสมัครพนักงานราชการท่ัวไป ตำแหนง รังสีการแพทย รพ.ทาวังผา จำนวน 1 อัตรา  วันท่ี 15-19 พ.ย. 64 

3. ตำแหนงพนักงานราชการเฉพาะกิจ (เพิ่มเติม) กำหนดตำแหนงเปน พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา ซึ่งในระยะเวลา 

1 ป ตามสัญญาจาง ไมสามารถทำเรื่องขอบรรจุเปนขาราชการได เปนอัตราจางท่ีขอไปเพื่อสมทบการทำงานท่ี รพ.

บุษราคัม  ขณะนี้ภารกิจตรงนั้นไดหมดแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

6.3 นายนิยม ศิริ  แจงวาไดรับการประสานจาก รพ.นาน วาบริเวณดานหลังของหองUNIT ทันตกรรม มีการระบาย

อากาศออกมาเส่ียงตอการติดเช้ือ ขอใหพิจารณากั้นบริเวณดังกลาว  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  มอบกลุมงานทันตสาธารณสุข และบริหารท่ัวไป ดำเนินการ 
 

6.4 นางจินตนา  จันทรดี รายงานความกาวหนาการดำเนินการ Covid Free setting ของงานอนามัยส่ิงแวดลอม ได

สำรวจสถานประกอบการในจังหวัดนาน สมัครใจเขารวมโครงการ CFS จำนวน 581 ราน การจัดสรร ATK ใหกับผู

ใหบริการและครอบครัวในสถานประกอบการ สำหรับการประเมินเพื่อรับรอง ทีมอวล. ไดเตรียมทีมประเมินแลว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

๖.๔ อาคารสำนักงานโอสถสภา มีอายุ ๙๖ ป แผนเดิมจะทำเปนพิพิธภัณฑการแพทยและสาธารณสุขนาน  ไดประสาน

กรมศิลปากรในการปรับปรุง  โดยจะมีการแตงต้ังคณะทำงาน เพื่อดำเนินการตอไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 

ปดการประชุม  เวลา 1๒.๐0 น. 

 

 

 (นางสุนี  ตันติตระการวัฒนา)      (นางนฤมล  สวัสดิผล) 

 บันทึกรายงานการประชุม      ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 


